

แบบจัดเก็บองค์ความรู้	
องค์ความรู้ เรื่อง ความสำเร็จของแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลและระดับอำเภอ	
เจ้าของความรู้ หรือผู้ให้ข้อมูล ชื่อ นางสาวประทีน มณีรัตน์	
ตำแหน่ง เกษตรอำเภออุ้มผาง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)	
สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน กรมส่งเสริมการเกษตร	
วันที่บันทึกความรู้ศ...../....สิงหาคม..../...๒๕๖๖...	
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติในการจัดการความรู้	ข้อเสนอแนะ / เอกสารอ้างอิง / คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
<p>หลักคิด</p> <p>แผนพัฒนาการเกษตร เป็นการวางแผนส่งเสริมพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน เช่น ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ฯลฯ และนำปัญหาความต้องการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในหมู่บ้าน ตำบล มาจัดทำแผนพัฒนาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ไขปัญหาของเกษตรกร</p> <p>กระบวนการ หรือวิธีปฏิบัติขององค์ความรู้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การศึกษาสภาพการเกษตรในชุมชน ๒. การวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในชุมชน ๓. การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ๔. การวางแผนและโครงการ เพื่อการพัฒนาการเกษตร ๕. การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ๖. การติดตามและประเมินผล ๗. นำแผนพัฒนาการเกษตรมาทบทวนทุกปี 	<ul style="list-style-type: none"> ○ สรุปความเห็นของคณะทำงานต่อองค์ความรู้ ○ หลักวิชาการ หรือกฎระเบียบที่อ้างอิง

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติในการจัดการความรู้	ข้อเสนอแนะ / เอกสารอ้างอิง / คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
<p>เทคนิคที่ทำให้ประสบความสำเร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เกษตรตำบล/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องทำงานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เจ้าหน้าที่<u>อย่า</u>ทำงานให้ “เสร็จ” ต้องทำให้ “สำเร็จ” ๒. นำข้อมูลจากการจัดเวทีมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ๓. นำแผนพัฒนาตามภารกิจงานส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ แปลงใหญ่ , ศพก. , อกม. , วิชากิจชุมชน , Young Smart Farmer , SF , กลุ่มแม่บ้าน , กลุ่มยุวเกษตรกร , GAP , ศ จช. , ศตปช. , พืชเศรษฐกิจ (ข้าว , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , ยางพารา , มันสำปะหลัง) และไม้ผลต่างๆ (มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย) มาจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ๔. เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมและสรุปปัญหาและความต้องการของแต่ละตำบลมีเรื่องอะไรบ้าง ลำดับความเร่งด่วน นำไปสู่แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ๕. การนำแผนพัฒนาการเกษตร มาทบทวนทุกปี เพื่อแสดงผลการสนับสนุน 	

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติในการจัดการความรู้	ข้อแนะนำ / เอกสารอ้างอิง / คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
<div data-bbox="284 493 1047 1228" data-label="Diagram"> </div> <p data-bbox="267 1333 755 1365">ผลของความสำเร็จ “แผนพัฒนาการเกษตร”</p> <ol data-bbox="284 1386 974 1543" style="list-style-type: none"> เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง 	
<p data-bbox="267 1627 1242 1669">ผู้บันทึกองค์ความรู้ ชื่อ นางสาวนคร สุริยศ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ</p>	
<p data-bbox="267 1690 998 1732">หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๘๗๖๓๘๕</p>	